



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี  
UTHAI THANI PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

# ข่าวเด่นสาระสุขภาพดี จังหวัดอุทัยธานี

ฉบับที่ 8 ปีที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2564



## สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี รับการประเมินศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 10.40 น. นายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี รับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) โดยคณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ จากสำนักนายกรัฐมนตรี

นำโดย นายบุญส่ง จำปาโพธิ์ ประธานฯ พร้อมอนุกรรมการอีก 4 ท่าน เป็นการประเมินผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference (Zoom) ประกอบด้วยการกล่าวนำเสนอการนำเสนอด้านกายภาพถ่ายทอดสดจากพื้นที่จริง การนำเสนอนวัตกรรม นำเสนอกระบวนการทำงาน และปิดท้ายด้วยการตอบข้อซักถามจากคณะอนุกรรมการ และเสร็จสิ้นลงในเวลา 13.10 น.

สำหรับผลการตรวจประเมินหรือความคืบหน้า จะนำมาแจ้งให้ทราบต่อไป

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร



UHC:Uthai Thani Healthy Channel



@512hlttoy



สสจ.อุทัยธานี



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

# กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก

## ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนหมอไทยดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2564

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนหมอไทยดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2564 นายสำอองค์ เสาวมาลย์ หมอไทยดีเด่นระดับจังหวัดอุทัยธานี ผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย มีความชำนาญในการรักษาโรค/อาการ อาทิ อาการปวดศีรษะ ปวดต้นคอ คอเคล็ด คอตกหมอน สะบักจม มีความโดดเด่นด้านการรักษาด้วยการเหยียบเหล็กแดง ได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็นหมอไทยดีเด่นระดับภาคเหนือ ทั้งนี้คณะกรรมการจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่หมอพื้นบ้านหมอไทยที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพในการทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป

หมอไทยดีเด่น ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564

นายสำอองค์ เสาวมาลย์ อายุ 86 ปี

เป็นผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  
ประเภทการนวดไทย เลขที่ พท.น. 63 ปี พ.ศ.ที่ได้รับ 2548



# กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

## เก็บตัวอย่างน้ำในพื้นที่ ส่งตรวจหาปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำบริโภค

วันที่ 4-10 มิถุนายน 2564 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข พร้อมด้วยฝ่ายทันตกรรมระดับอำเภอจนถึงตำบล ในจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกัน เก็บตัวอย่างน้ำบริโภคในพื้นที่ ส่งตรวจหาปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำบริโภค ตามโครงการที่ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ เพื่อจัดทำแผนที่ทางภูมิศาสตร์ปริมาณฟลูออไรด์และจัดทำข้อมูล เพื่อการส่งเสริมป้องกันประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำบริโภคที่มากเกินไปจนมีผลกระทบต่อฟันในช่องปาก



# โรงพยาบาลอุทัยธานี

เปิดห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาทางการแพทย์  
ณ บริเวณธนาคารเลือด ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลอุทัยธานี

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ รักษ์ร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิด “ห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาทางการแพทย์ โรงพยาบาลอุทัยธานี” พร้อมด้วย นางเตือนจิตร์ รักษ์ร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี นางสาวปานัดมา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี โดยห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาทางการแพทย์นี้ใช้สำหรับการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด 19 โดยวิธี RT-PCR ซึ่งเป็นวิธีการตรวจที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นวิธีมาตรฐาน สามารถตรวจพบเชื้อได้ในระยะแรกของโรค และมีความแม่นยำสูง ซึ่ง “ห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาทางการแพทย์ โรงพยาบาลอุทัยธานี” นี้ จะช่วยให้การส่งตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในผู้ป่วยในจังหวัดอุทัยธานีทำได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้กระบวนการในการควบคุมโรคโควิด 19 ของจังหวัดอุทัยธานีมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาทางการแพทย์  
Medical Biomolecular Laboratory



เปิดห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาทางการแพทย์  
ให้บริการทดสอบหาเชื้อ SARS CoV-2 (COVID-19) ด้วยวิธี Real Time  
วันที่ 21 มิถุนายน 2564  
ณ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลอุทัยธานี



# โรงพยาบาลบ้านไร่

ตำบลบ้านไร่ร่วมมอบถุงยังชีพ จากสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือ  
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 กลุ่มงานการบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลบ้านไร่ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ตำบลบ้านไร่ ร่วมมอบถุงยังชีพ จากสภากาชาดไทย จำนวน 84 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี



# สาธารณสุขอำเภอมือง

## จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นางสาวนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off ฉีดวัคซีนโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี โรงพยาบาลอุทัยธานี ที่ว่าการอำเภอมืองอุทัยธานี และเทศบาลเมืองอุทัยธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีนโควิด 19 คือผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมืองอุทัยธานี โดยนายชาติชาย อุทาน สาธารณสุขอำเภอมืองอุทัยธานี พร้อมด้วย นายโยธิน อำพิน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอมืองอุทัยธานี ผู้แทนเจ้าหน้าที่ จาก รพ.สต./สอ. และ อสม. ได้เข้าร่วมกิจกรรมฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปด้วย ณ ศูนย์กีฬาเยาวชนเทศบาลเมืองอุทัยธานี



# สาธารณสุขอำเภอนหนองขาหย่าง

นายอำเภอนหนองขาหย่าง เป็นประธานในการ KICK OFF ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 (แอสตราเซนเนกา) ของอำเภอนหนองขาหย่างเป็นวันแรก

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายชบดินทร์ เศรษฐสุวรรณ นายอำเภอนหนองขาหย่าง เป็นประธานในการ Kick Off ฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 (แอสตราเซนเนกา) ของอำเภอนหนองขาหย่าง เป็นวันแรก โดยมีเป้าหมายฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลหนองขาหย่างในวันนี้ จำนวน 124 คน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียน ก็จะได้รับบริการฉีดวัคซีนตามลำดับ ร่วมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง, สาธารณสุขอำเภอนหนองขาหย่าง, บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข, อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมให้บริการและเป็นกำลังใจให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คาดว่าจะสามารถฉีดวัคซีนให้แล้วเสร็จตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับการสนับสนุนภายในสัปดาห์นี้



# สาธารณสุขอำเภอทักทั้น

## บันทึกข้อตกลง โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อ แก้ไขปัญหาสุขภาพติดแบบครบวงจร

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายแพทย์วศิน โพธิ์ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทักทั้นพร้อมด้วยนายชาเวท วราหะ สาธารณสุขอำเภอทักทั้น เข้าร่วมการบันทึกข้อตกลง โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่ศูนย์อำนาจการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 ได้จัดทำโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพติด บ้านเขาโคกโค หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งนาไทย และบ้านเกาะกลาง หมู่ที่ 10 ตำบลตลุกคู่ อำเภอทักทั้น จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายอนุชา พัสถาน นายอำเภอทักทั้น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งนาไทย และศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลตลุกคู่ อำเภอทักทั้น จังหวัดอุทัยธานี



## เปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการช่วยฟื้นคืนชีพและการใช้อุปกรณ์ AED

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายอนุชา พัสถาน นายอำเภอทักทั้น ได้เดินทางมาเป็นประธาน ในการเปิดการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ ในการช่วยฟื้นคืนชีพและการใช้อุปกรณ์ AED โดยมีนายแพทย์วศิน โพธิ์ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ทักทั้น ได้ให้การต้อนรับและเข้าร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมสมปรารถนา อาคารทองคำรักษาจันทร์ โรงพยาบาลทักทั้น





# สาธารณสุขอำเภอห้วยคต

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี นายอำเภอห้วยคตและเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอห้วยคต ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี โดยมีพันจ่าเอกราชนันท์ ไชลสิทธิรัตน์ นายอำเภอห้วยคต และเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอห้วยคต ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอห้วยคต ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก ส่วนราชการทุกส่วน ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง จิตอาสาสภากาชาดไทย ผลการปฏิบัติงาน มีผู้แสดงความจำนงบริจาคโลหิตจำนวน 146 ราย สามารถบริจาคได้ 130 ราย ได้รับโลหิต 130 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 58,500 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 9 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 11 ราย



# สาระสุขภาพดีประจำเดือนมิถุนายน

สำนักงานสาธารณสุข  
จังหวัดอุทัยธานี

## สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

### มุ่งสู่การเป็น ศูนย์ราชการสะดวก

(Government Easy Contact Center : GECC)

เพื่อเป็นหน่วยงานที่พร้อมให้บริการอันสะดวก เป็นเลิศ กับประชาชน

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับจากเราก็คือ

- 1 สถานที่ เข้าถึงง่าย
- 2 บุคลากรมีจิตบริการ และให้การบริการเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
- 3 ตอบสนองความต้องการ และลดขั้นตอนการบริการให้ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
- 4 จัดให้มีบริการ ให้คำปรึกษา ออกใบอนุญาต ต่อใบอนุญาต และชำระค่าธรรมเนียม สำหรับผู้มารับบริการได้แก่ สถานที่ผลิตอาหาร เครื่องสำอางค์ ยาแผนโบราณ กัญชา กัญชง คลินิก สปา ร้านนวด